

Số: 712 /BC-UBND

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình nội dung thẩm tra đối với dự thảo nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Tiếp thu ý kiến tại Báo cáo thẩm tra số 189/BC-HĐND ngày 23/10/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình một số nội dung như sau:

1. Về nội dung: “*Hồ sơ dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh chưa đảm bảo đầy đủ theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (thiếu văn bản cho ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với việc sử dụng nguồn vốn dư)*”.

Ý kiến tiếp thu, giải trình: Trên cơ sở số vốn dư của Dự án được xác định sau khi phê duyệt quyết toán 5/6 công trình và 1/6 công trình đã thi công hoàn thành, chuẩn bị quyết toán và tỷ giá USD được công bố, Dự án đã đề xuất bổ sung thêm 01 công trình “Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Km37+00 - Km55+00)” nhằm đảm bảo tính thông suốt, liên tục của toàn tuyến ĐT 258B, tiết kiệm chi phí, giảm được giá thành vận chuyển và thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội của khu vực dự án nói riêng, của tỉnh nói chung và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay theo Hiệp định vay vốn. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 3006/UBND-GTCNXD ngày 08/5/2024 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét về việc sử dụng vốn dư và kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách trung ương của Dự án; sau quá trình xem xét, tiếp thu, giải trình ý kiến các Bộ, ngành trung ương; ngày 09/10/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Văn bản số 8284/BKHĐT-KTĐN trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt việc sử dụng vốn dư và kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách trung ương của Dự án. Đến nay, Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương và kéo dài thời gian bố trí vốn cho Dự án tại Văn bản số 866/TTg-QHQT ngày 24/10/2024 về việc sử dụng vốn dư và kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách trung ương của Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển

toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn (Sao gửi kèm theo).

2. Về nội dung: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 6914/BKHĐT-KTĐN ngày 28/8/2024 và Công văn số 8284/BKHĐT-KTĐN ngày 9/10/2024 về việc phê duyệt sử dụng vốn dự và kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách trung ương của Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn, vay vốn ADB trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Tuy nhiên, đến thời điểm thẩm tra, chưa có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, chưa đủ cơ sở trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Đối với việc bổ sung hạng mục sửa chữa đoạn cuối Km37+00 - Km55+00 vào dự án: Qua khảo sát cho thấy, nhiều đoạn đường đã xuống cấp và hiện nay đang được duy tu, bảo dưỡng để đảm bảo an toàn giao thông. Ban đề nghị nếu dự án được HĐND tỉnh phê duyệt, việc thiết kế thi công cần rà soát kỹ để tránh trùng lặp khối lượng đã được dự án khác cải tạo, sửa chữa”.

Ý kiến tiếp thu, giải trình: Ngày 24/10/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 866/TTg-QHQT về việc sử dụng vốn dự và kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách trung ương của dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn, vay vốn ADB; theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý sử dụng vốn dự của dự án và đồng ý kéo dài thời gian bố trí kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương của dự án đến hết năm 2025 (như đã tiếp thu, giải trình tại Mục 1). Do đó đã đủ cơ sở để Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Đối với công trình bổ sung: Trong quá trình triển khai thực hiện các bước tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Chủ đầu tư quản lý và làm việc chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để đảm bảo tránh trùng lặp khối lượng với các dự án khác.

3. Các nội dung khác:

- Đối với công trình cải tạo, nâng cấp đường kết nối từ trung tâm xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn với xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng: Công trình do Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn quản lý, vận hành. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ có ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn và các ngành chuyên môn có liên quan sớm bố trí kinh phí để khắc phục các ảnh hưởng của mưa lũ để đảm bảo an toàn giao thông.

- Đối với công trình hệ thống cấp nước xã Bộc Bô, huyện Pác Nặm: Công trình do Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm quản lý, vận hành. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ có ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm sớm khắc phục các nội dung như đã nêu tại Báo cáo thẩm tra; thực hiện duy tu, bảo dưỡng để đảm bảo phát huy hiệu quả công trình.

- Đối với công trình xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm): Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 7654/UBND-GTCNXD ngày 21/10/2024 về việc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 đối với công trình Xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh 258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm) theo đề xuất của Chủ đầu tư và các Sở ngành chuyên môn. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo để khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 nhằm đảm bảo an toàn giao thông và bàn giao công trình đưa vào khai thác sớm nhất.

Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình nội dung thẩm tra đối với dự thảo nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- Phòng TH;
- Lưu: VT, Hồng, Huân.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đăng Bình